



## Western Sydney Airport

# TỔNG QUAN VỀ PHI TRƯỜNG WESTERN SYDNEY



### Tầm quan trọng của Phi trường Western Sydney

Nhu cầu về số lượng các chuyến bay trong khu vực Sydney được dự báo sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 năm tới. Một mình phi trường Sydney (Kingsford Smith) không thể đáp ứng đủ nhu cầu này.

### Công trình Phi trường Western Sydney

Chính phủ Úc cam kết nguồn vốn lên tới \$5,3 tỷ đô la trong vòng 10 năm để xây dựng Phi trường Western Sydney thông qua một công ty Liên bang, WSA Co. Công trình đang được xây dựng và phi trường đang đi đúng tiến độ để mở cửa vào năm 2026.

Ngay khi đi vào hoạt động, đây sẽ là một phi trường đầy đủ dịch vụ, có khả năng đáp ứng không chỉ hành khách nội địa và quốc tế mà cả các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Phi trường sẽ mở một đường băng duy nhất với cơ sở vật chất phục vụ 10 triệu hành khách.

Phi trường Western Sydney sẽ được phát triển theo các giai đoạn khi nhu cầu tăng lên. Theo dự kiến ban đầu, phi trường sẽ phục vụ khoảng năm triệu hành khách mỗi năm, đạt 10 triệu hành khách khoảng trước năm 2031. Đường băng thứ hai sẽ được bổ sung khi cần thiết.

Đến khoảng trước năm 2063, phi trường được mong đợi là sẽ phục vụ 82 triệu khách mỗi năm.



### Bàn giao dự án

WSA Co sẽ xây dựng và vận hành Phi trường Western Sydney. Chính phủ sẽ đóng vai trò quản lý phi trường và đảm bảo dự án đạt tất cả các yêu cầu cần thiết về thiết kế và môi trường. Chính phủ sẽ duy trì trách nhiệm cho công tác thiết kế đường bay, kết nối đường xá và đường tàu và đa dạng sinh học.

WSA Co	Chính phủ Úc
Thiết kế Phi trường Western Sydney	Thiết kế đường bay và Dẫn đàn về Phi trường Western Sydney (FOWSA)
Công trình thực địa	Kết nối Giao thông
Quản trị Phi trường	Phê duyệt nội quy
Chỉ tiêu nhân sự	Đa dạng Sinh học

# Western Sydney Airport

## Vận hành

Quy hoạch triệt để đã đảm bảo rằng đất xung quanh phi trường sẽ không dùng cho mục đích phát triển đô thị trong gần 30 năm. Khoảng cách từ cuối đường băng của Phi trường Western Sydney tới khu vực tập trung dân cư ngoại ô sẽ trên 10 ki-lô-mét. Tại Phi trường Sydney, khu vực tập trung dân cư gần nhất là dưới 1 ki-lô-mét. Không gian được bảo vệ này sẽ cho phép Phi trường Western Sydney vận hành không có giờ giới hạn, đảm bảo kết nối 24/7, tạo thêm việc làm và tăng lợi ích kinh tế.

## Kết nối Phi trường Western Sydney

Các kết nối đường xá và đường tàu sẽ cho phép phi trường phát huy hết tiềm năng của mình. Theo kế hoạch Hạ tầng Khu vực Phía Bắc Sydney trị giá \$3,6 triệu đô, Chính phủ Úc và bang NSW đang xây dựng công trình đường xá mới và nâng cao xung quanh phi trường. Những nâng cấp này đang được diễn ra và sẽ giúp giảm ùn tắc xung quanh vùng công trình phi trường.

Chính phủ cũng đã cam kết một mạng lưới đường tàu dài hạn để hỗ trợ Phía Tây Sydney. Bao gồm tuyến tàu North South Rail Link từ Schofields tới Macarthur. Giai đoạn đầu của mạng lưới này sẽ kết nối St Marys tới Phi trường Western Sydney, với việc cả hai chính phủ đều cam kết sẽ hoàn thành đường tàu khi phi trường mở cửa vào năm 2026. Trong những tháng tới, một đề án kinh doanh quyết định lộ trình và địa điểm ga cho tuyến tàu North South Rail Link đầy đủ.

## Việc làm

Phi trường Sydney sẽ tạo thêm rất nhiều công ăn việc làm trong cả quá trình xây dựng và vận hành. Nó sẽ là chất xúc tác cho tăng trưởng đầu tư và việc làm, cung cấp các cơ hội việc làm dài hạn.

Trong cả quá trình xây dựng và vận hành, Phi trường Western Sydney sẽ hỗ trợ một loạt các việc làm cho nhiều cấp và trình độ kỹ năng khác nhau, bao gồm nhân viên tháo dỡ hành lý, nhân viên mặt đất và kỹ sư, cũng như công ăn việc làm trong các ngành công nghiệp phụ trợ như an ninh, phục vụ ăn uống, bán hàng, kho bãi, hành chính, truyền thông liên lạc và IT.

## Đa dạng Sinh học

Chính phủ Úc đang đầu tư khoảng \$180 triệu đô vào các hoạt động bảo tồn và đa dạng sinh học ở khu vực Phía Tây Sydney.

Các hoạt động này bao gồm bảo vệ vùng bảo tồn môi trường với diện tích 117 héc-ta ở ranh giới của phi trường với Badgerys Creek.

Bù đắp đa dạng sinh học là một trong 40 điều kiện nghiêm ngặt đặt ra cho xây dựng và vận hành của Phi trường Western Sydney.

